



ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ และนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ตามที่ได้มีประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ และนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แก้ไขกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งดังกล่าว นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบข้างต้นนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ประกาศตามเอกสาร และข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ คือ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง รวมทั้งเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น

สำหรับผู้สมัครสอบภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ และชำระเงินค่าสมัครสอบภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ไว้แล้ว แต่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ตามแนบท้ายประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้สมัครสอบหรือเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โปรดส่งหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้สมัครและชำระเงินตามกำหนดเวลาดังกล่าวทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยัง ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ หรือทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๓๕๔ ๓๑๐๖ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ จะถือวันที่ทำการไปรษณีย์ประทับตราเป็นสำคัญ โดยหากปรากฏว่าเป็นผู้สมัครสอบและชำระเงินภายในกำหนดดังกล่าวจริง กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ เพิ่มเติมต่อไป หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประกอบ วิวิธจินดา)
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม